



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๙๗/๒๕๖๑

ด้วย นางสาววันเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้ร้อง อายุ ๑๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๖/๑๕๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายขุนแผน พลเยี่ยม ผู้ตาย กับนางเหวย สีนะวงศ์ ซึ่งบิดาและมารดาได้อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกันเพียงคนเดียวคือ ผู้ร้อง ต่อมาภายหลังเมื่อผู้ร้องคลอดแล้วนายขุนแผนได้แยกทางกับนางเหวย โดยมารดาได้แยกทางไปอาศัยอยู่ที่อื่น ส่วนผู้ร้องพักอาศัยและอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของนายขุนแผน ตลอดมา และบิดาก็ไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรกับบุคคลใดอีกเลย นับตั้งแต่ผู้ร้องคลอดจนกระทั่งปัจจุบัน ผู้ร้องไม่เคยพบเห็นมารดาและไม่เคยทราบข่าวคราวว่ามารดาอยู่แห่งหนตำบลใด และไม่มีบุคคลใดพบเห็น หรือทราบข่าวคราวว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร ระหว่างที่นายขุนแผนมีชีวิตอยู่ ได้ให้การรับรองผู้ร้องว่าเป็นบุตร โดยเป็นผู้แจ้งการเกิดในทะเบียนคนเกิดว่าผู้ร้องเป็นบุตร ให้ความยินยอมในการใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา และดูแลเวลาเจ็บป่วย อุปการะเลี้ยงดูผู้ร้องตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโต ตลอดจนพฤติกรรมแสดงออกต่อ สาธารณชนและญาติพี่น้องเป็นที่รู้โดยทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบุตรของตน ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายขุนแผนได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ภายหลังเมื่อนายขุนแผน ถึงแก่ความตายแล้ว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีจะจ่ายบำเหน็จชราภาพกรณีตายให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ร้องมิใช่บุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมายของนายขุนแผน จึงไม่สามารจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องได้ ประกอบบิดาและมารดา ของนายขุนแผน คือ นายบัว พลเยี่ยม และนางถนอม พลเยี่ยม ก็ได้ถึงแก่ความตายทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้แนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อน และนำคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลไปแสดงจึงจะจ่ายเงินทดแทน ดังกล่าวให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดนัดไต่สวนและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของนายขุนแผน พลเยี่ยม เพื่อนำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปดำเนินการติดต่อ ขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายอริ อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี